

Hoon Inside News Feed

Home > News Feed

GUNKUL เนื้อหอม ไรด์โซว์สิงคโปร์- สองกง ผลตอบรับเยี่ยมโปรยเสน่ห์หอภาคเติบโตแข็งแกร่ง ธุรกิจขยายตัวเต็มสูบ

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(28 กรกฎาคม 2557)---บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริง (GUNKUL) ปลื้มไรด์โซว์สิงคโปร์และสองกง ระหว่างวันที่ 21-22 และ 24 กรกฎาคมที่ผ่านมา กระแสตอบรับดีเกินคาด หลังเปิดกลยุทธ์ในการบริหารธุรกิจ พร้อมต่อยอดผลการดำเนินงานยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากแรงหนุนธุรกิจพลังงานทดแทน-งานรับเหมาก่อสร้างที่อนาคตสงสัญญาณสดใส "สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย" ระบุการไรด์โซว์ครั้งนี้ หวังขยายฐานนักลงทุนสถาบันให้เพิ่มมากขึ้น มั่นใจรายได้ปีนี้ทะยานแตะ 3 พันล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นกว่า 50% ตามเป้า

นายสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (GUNKUL) เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 21-22 และ 24 กรกฎาคมที่ผ่านมา คณะผู้บริหารและทีมงานของบริษัทได้เดินทางไปนำเสนอข้อมูลของบริษัท (ไรด์โซว์) ให้กับนักลงทุนสถาบันที่ประเทศสิงคโปร์ และสองกง โดยร่วมกับ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) ซึ่งผลการไรด์โซว์ในครั้งนี้ ปรากฏว่านักลงทุนสถาบันให้ความสนใจเข้ารับฟังข้อมูลเป็นจำนวนมาก สะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนต่างชาติยังให้ความสำคัญในการเข้ามาลงทุนในบริษัทจดทะเบียนที่ประเทศไทย ขณะนี้โดยภาพรวมยังมีอัตราการเติบโตอยู่ในทิศทางที่ดี ขณะที่ธุรกิจของ GUNKUL ที่ดำเนินการอยู่ก็ได้รับความสนใจจากนักลงทุนเช่นกัน เนื่องจากอยู่ในอุตสาหกรรมพลังงานที่มีโอกาสขยายตัวได้อีกมากในอนาคต

"ที่ผ่านมามีบริษัทมีการไรด์โซว์ให้กับนักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง หลักๆเป็นการเดินทางไปเพื่อพบปะและให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่นักลงทุนสถาบันทั้งรายเก่าและรายใหม่ฯ ให้เข้าใจธุรกิจ และเห็นถึงศักยภาพในการเติบโตของบริษัทที่มีแต่จะเพิ่มมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ การเติบโตที่สม่ำเสมอของผลประกอบการ รวมถึงแผนการลงทุนในด้านต่างๆ ซึ่งนอกจากต้องการขยายฐานนักลงทุนสถาบันให้เพิ่มมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่แล้ว ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีและน่าสนใจที่ทีมงานได้รับฟังมุมมองของนักลงทุน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบริษัทในอนาคตต่อไป ซึ่งโดยภาพรวมถือว่ากระแสตอบรับที่ออกมาเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง"นายสมบูรณ์ กล่าว

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน GUNKUL มีงานในมือ (Backlog) อยู่ที่ประมาณ 1,200 ล้านบาท และเตรียมยื่นประมูลงานใหม่อย่างต่อเนื่อง ด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่น ซึ่งมีความพร้อมทั้งอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า โรงงานผลิต และมีธุรกิจพลังงานทดแทนเข้ามาสร้างความแข็งแกร่ง จึงประเมินว่าน่าจะผลักดันให้ธุรกิจของกลุ่มบริษัท GUNKUL เติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยเชื่อว่ารายได้รวมในปี 2557 จะเติบโตได้ตามเป้าที่ตั้งไว้ไม่ต่ำกว่า 50% หรือ 3,000 ล้านบาท จากปี 2556 และที่สำคัญคือ ตั้งเป้าที่จะเป็นผู้นำธุรกิจไฟฟ้าพลังงานทดแทนอย่างครบวงจรทั้งการเป็นผู้ผลิตไฟฟ้า รวมถึงงานรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้า (EPC) เพื่อผลักดันธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป

(ธนัสสรณ์ เปี่ยมสมบูรณ์ เรียบเรียง ;โทร 02-664-4451-2 อีเมล: reporter@hooninside.com)

ที่มา: ทุนอินไซด์

วันที่ : 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

Close